



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๐๕๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล)/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงาน

ทดแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เป็นที่ศึกษาระดับ A หมายเลข ๔๙๓ ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขา อุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สาขาประชากร ด้านวิจัยและประเมินผล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งได้ต่ออายุที่ปรึกษาทุก ๒ ปี และต่ออายุครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบหมายเลข ๑)

ต่อมาได้มีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ศึกษานิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงภายใน ๑๒๐ วัน (เอกสารแนบหมายเลข ๒) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยื่นจดทะเบียนที่ปรึกษาใหม่ ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเภทนิติบุคคล หมายเลข ๔๗/๑๑ ระดับ ๓ (เอกสารแนบหมายเลข ๓) โดยไม่ได้แจ้งจดทะเบียนในสาขาเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยจด ไว้ และทะเบียนที่ปรึกษาหมายเลข ๔๙๓ ถูกลบออกจากระบบที่ปรึกษาโดยอัตโนมัติ จึงทำให้ผลงาน และประวัติเดิมของที่ปรึกษา (สาขาพลังงาน) ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก ประทับทะเบียนที่ปรึกษา หมายเลข ๔๗/๑๑ ไม่สามารถเข้ารับงานที่ปรึกษาได้ โดยการรับงานที่ปรึกษาจำเป็นต้องใช้หลักฐาน ดังนี้

๑. ทะเบียนหน่วยงานที่ปรึกษาที่ไม่หมดอายุ
๒. สาขาที่จดทะเบียน (สาขาพลังงาน)
๓. ชื่อที่ปรึกษา (สาขาพลังงาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี)
๔. ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา (นับอายุจดทะเบียน บประมาณ ประเภทโครงการ)

วิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพิ่มสาขา พลังงาน ในทะเบียนที่ปรึกษา หมายเลข ๔๗/๑๑ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนจะดำเนินการจัดเตรียม ประวัติและผลงานที่ปรึกษาในสาขาพลังงาน และส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวง การคลัง เพื่อพิจารณาเพิ่มสาขาต่อไป ทั้งนี้ ผลงานและอายุจดทะเบียนที่ปรึกษาใหม่ตามหมายเลข ๔๗/๑๑ จะมีผลงานอายุเทียบเท่าหน่วยงานใหม่ไม่เกิน ๓ ปี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นการบริการวิชาการ และพบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ดีเด่นด้านเกษตรและด้านอื่นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะต้อง มีหน่วยงานกลางที่ดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นภาพรวมของ มหาวิทยาลัย และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้นักวิจัยให้ความสำคัญในการสร้างผลงานนำมาขอขึ้น ทะเบียนได้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. ให้สำนักวิจัยฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องการขอขึ้น ทะเบียนดังกล่าว โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) และผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และด้านกฎหมายให้ประสานกับงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบขั้นตอนและความถูกต้อง

๒. สำหรับกรณีของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่เสนอ ให้วิทยาลัยพลังงานฯ ดำเนินการไปก่อน เพื่อให้ทันใช้ประโยชน์ในการดังกล่าว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้สำเนา ข้อมูลให้สำนักวิจัยฯ เก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ